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SVAR VIÐ FYRIRSPURN 

 

Varðandi svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins í borgarráði um 

hunda í skólum 

Á fundi borgarráðs, 22. ágúst 2024, var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn fulltrúa Flokks 
fólksins:  
 

Hvað margir skólar í Reykjavík bjóða hunda velkomna í skólana til að veita 
nemendum stuðning og vellíðan? 
 

Greinargerð fylgdi. 
 
Svar: 
Upplýsingar um hvaða skólar bjóða hunda velkomna liggja ekki fyrir miðlægt. Spurt 
verður um þetta í spurningavagni sem sendur verður til skólastjórnenda um miðjan 
október 2024. Svara er því ekki að vænta við fyrirspurninni fyrr en í nóvember 2024. 
 
 
 


